
เรื่องเสร็จที่ ๒๗๗/๒๕๓๓ 

 

ที่ นร ๐๖๐๑/๖๓๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
ท่ำช้ำงวังหน้ำ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 

 

๓๑ กรกฎำคม ๒๕๓๓ 

 

เร่ือง  ขอปรึกษำหำรือปัญหำข้อกฎหมำย 

 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย 

 

อ้ำงถึง  (๑) หนังสอืกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย ที่ อทท. ๐๓๐๒/๑๓๕ 

ลงวันที่ ๑๗ มกรำคม ๒๕๓๓ 

(๒) หนังสอืส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ด่วนมำก ที่  
นร ๐๖๐๑/๑๒๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ ์๒๕๓๓ 

(๓) หนังสอืกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย ที่ กทท. ๐๓๐๒/๑๕๒๗ 

ลงวันที่ ๖ มิถุนำยน ๒๕๓๓ 

 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ส ำเนำหนังสือส ำนักงำนเลขำธกิำรคณะรัฐมนตรี ที่ สร. ๐๒๐๓/ว. ๑๕๐ 

ลงวันที่ ๑๘ ธนัวำคม ๒๕๑๗ 

 

ตำมหนังสือที่ อ้ำงถึง (๑) กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทยขอหำรือคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำเพื่อให้พิจำรณำปัญหำว่ำ กำรท่ำเรือฯ จะต้องรับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนหรือค่ำเสียหำย
ให้แก่กรมศุลกำกรตำมสัญญำประกันและทัณฑ์บนประเภทโรงพักสินค้ำอนุมัติ กรณีเกิดเพลิงไหม้
โรงพักสินค้ำที่ ๗ เสริม ของกำรท่ำเรือฯ หรือไม่เพียงใด และต่อมำได้มีหนังสือที่อ้ำงถึง (๓) ส่ง
ส ำเนำทัณฑ์บนซึ่งกำรท่ำเรือฯ ได้เคยท ำไว้ต่อกรมศุลกำกรก่อนกำรท ำสัญญำประกันและทัณฑ์บน 
ฉบับลงวันที่ ๗ กรกฎำคม ๒๕๒๑ ไปเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ควำมละเอยีดทรำบแล้ว นั้น 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำพิจำรณำแล้ว เห็นว่ำ ส ำเนำทณัฑ์บนดังกล่ำวมีสภำ
พลำงเลือน ไม่อำจทรำบได้ว่ำใช้บังคับตั้งแต่เมื่อไร (พล.ท. หลวงชำตินักรบ ซ่ึงเป็นผู้ลงนำมในสญัญำ
ดังกล่ำว ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกำรท่ำเรือฯ ระหว่ำงวันที่  ๑๘ มีนำคม ๒๔๙๖-๑ ตุลำคม 
๒๕๐๑) และปรำกฏว่ำใช้บังคับกับโรงพักสินค้ำอนุมัติที่ ๑ เท่ำนั้น ดังนั้น ตำมเอกสำรหลักฐำน
ทั้งหมดที่กำรท่ำเรือฯ จัดส่งให้ จึงไม่มีข้อเทจ็จริงเพียงพอที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำจะ
พิจำรณำให้ควำมเหน็ในปัญหำที่กำรท่ำเรือฯ ขอหำรือได้ 

อนึ่ง กรณีนี้ เป็นข้อพิพำทระหว่ำงส่วนรำชกำรกับรัฐวิสำหกิจที่ไม่สำมำรถตกลงกันได้ 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีเคยมีมติก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินกำรไว้แล้วตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ดังนั้น ส ำนักงำน



 ๒ 

คณะกรรมกำรกฤษฎีกำจึงขอส่งเร่ืองคืนมำยังกำรท่ำเรือฯ เพื่ อด ำเนินกำรตำมขั้นตอนตำมมติ
คณะรัฐมนตรีต่อไป 

จึงเรียนมำเพื่อทรำบ 

 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 

 

(นำยไมตรี  ตันเตม็ทรัพย์) 
กรรมกำรร่ำงกฎหมำยประจ ำ 

ปฏบิัติรำชกำรแทน เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

โทร. ๒๒๒๐๒๐๖-๙ 
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fi us ๐๐๑/๒๓๑                                                              สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ท่าช้างวังหน้า กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๓
เรื่อง ขอปรึกษาหารือปัญหาข้อกฎหมาย
เรียน ผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

อ้างถึง (๑) หนังสือการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ อทท. ๐๓๐๒/๑๓๕
ลงวันที่ ow มกราคม ๒๕๓๓
(๒) หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนมาก ที่
นร ๐๒๐๑/๑๒๕ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓
(๓) หนังสือการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ กทท. ๐๓๐๒/๑๕๒
ลงวันที่ ๒ มิถุนายน 
             ๒๕๓๓

สิงที่ส่งมาด้วย สําเนาหนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร. ๐๒๐๓/ว. ๑๕๐

ลงวันที ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง (๑) การท่าเรือแห่งประเทศไทยขอหารือคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพื่อให้พิจารณาปัญหาว่า การท่าเรือฯ จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย
ให้แก่กรมศุลกากรตามสัญญาประกันและทัณฑ์บนประเภทโรงพักสินค้าอนุมัติ กรณีเกิดเพลิงไหม้
โรงพักสินค้าที่ เสริม ของการท่าเรือฯ หรือไม่เพียงใด และต่อมาได้มีหนังสือที่อ้างถึง (๓) ส่ง
สําเนาทัณฑ์บนซึ่งการท่าเรือฯ ได้เคยทําไว้ต่อกรมศุลกากรก่อนก
             ารทําสัญญาประกันและทัณฑ์บน
ฉบับลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๒๑ ไปเพื่อประกอบการพิจารณา ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว เห็นว่า สําเนาทัณฑ์บนดังกล่าวมีสภา
พลางเลือน ไม่อาจทราบได้ว่าใช้บังคับตั้งแต่เมื่อไร (พล.ท. หลวงชาตินักรบ ซึ่งเป็นผู้ลงนามในสัญญา
ดังกล่าว ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการการท่าเรือฯ ระหว่างวันที่ ๑๕ finan ๒๕๓๒-๑ ตุลาคม
๒๕๐๑) และปรากฏว่าใช้บังคับกับโรงพักสินค้าอนุมัติที่ ๑ เท่านั้น ดังนั้น ตามเอกสารหลักฐาน
ทั้งหมดที่การท่าเรือฯ จัดส่งให้ จึงไม่มีข้อเท็จจริงเพียง
             พอที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะ
พิจารณาให้ความเห็นในปัญหาที่การท่าเรือฯ ขอหารือได้

อนึ่ง กรณีนี้เป็นข้อพิพาทระหว่างส่วนราชการกับรัฐวิสาหกิจที่ไม่สามารถตกลงกันได้

ซึ่งคณะรัฐมนตรีเคยมีมติกําหนดขั้นตอนการดําเนินการไว้แล้วตามสิงที่ส่งมาด้วย ดังนั้น สํานักงาน
             [END PAGE 1]
             ๒

คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงขอส่งเรื่องคืนมายังการท่าเรือฯ เพื่อดําเนินการตามขันตอนตามมติ

คณะรัฐมนตรีต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายไมตรี ตันเต็มทรัพย์)
กรรมการร่างกฎหมายประจํา
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานเลขานุการกรม

Tis. ๒๒๒๒๐๒๐๒๐-๕
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